



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10501

หน้า: 6(บนซ้าย)

Col.Inch: 26.50 Ad Value: 38,425

PRValue (x3): 115,275

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กยท.' ถกเอกชนแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

# 'กยท.' ถกเอกชนแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

**กยท.เร่งหารือเกษตรกร สถาบัน** เกษตรกร และภาคเอกชน ทหาทางแก้ปัญหา ราคายางตกต่ำ ชูแปรรูปยางสู่ผลิตภัณฑ์ ผลักดันใช้ในประเทให้เป็นรูปธรรม เดินหน้าพัฒนาตลาดซื้อขายยางพาราไทย นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการยาง แห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่าได้หารือ ร่วมกับตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนสถาบัน เกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการ ยางทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับการใช้พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ การทำงานทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์จะออกประกาศแต่งตั้ง พนักงาน กยท. เป็นเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ตามพ.ร.บ.ควบคุมยาง มาตรา 41 ให้มี ประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม กยท.จะร่วมกับ ภาคเอกชนผลิตยางล้อ ภายใต้โครงการ ยางล้อประชารัฐ แบรินด์ TH -TYRE เป็นการใช้อย่างที่ผลิตภายในประเทศ ผ่านสหกรณ์ชาวสวนยาง โดยมีบริษัท ที่ได้มาตรฐานอย่างบริษัท ดีสโตน จำกัด มาเป็นผู้ผลิตยางล้อ กยท.พร้อม เปิดรับทุกบริษัทที่สนใจจะลงทุนแปรรูป ผลิตผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ขณะนี้ ผู้สนใจล้อยางแบรนด์ TH-TYRE สามารถ สั่งซื้อกับ กยท.ทั่วประเทศได้

ส่วนระบบตลาดภายในประเทศ ทาง กยท.ผลักดันการซื้อขายจริง ตั้งแต่ ตลาดระดับท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยง หรือการเก็งกำไรจากตลาดซื้อขาย

ล่วงหน้า เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึง ตลาดและการบริการได้มากขึ้น

สำหรับการแก้ปัญหาราคายาง ผันผวน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา ได้หารือกับผู้ประกอบกิจการ ยางเอกชนรายใหญ่ ได้แก่บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด และผู้แทนจากบริษัท ผู้ส่งออกรายใหญ่อีก 2 บริษัท ทั้งบริษัท ไทยอ้อยยางพาราจำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยรับเบอร์ลาคาเทคคอร์ปอเรชั่น

ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือ แนวทางแก้ไขสถานการณ์ราคายางใน ประเทศ

นอกจากนี้ ได้หารือกับบริษัท ต่างประเทศหลายแห่งที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ เช่นบริษัท ไทหนาน (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท ชิโนแคม จำกัด เพื่อหาแนวทางด้าน ราคาส่งซื้อขายระหว่างประเทศ ต้องแก้ไขทั้ง 2ระดับ ทั้งระดับตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้า และตลาดการซื้อขายภายในประเทศ

"ตลาดซื้อขายล่วงหน้า จะต่างจาก ตลาดส่งมอบจริง ตลาดส่งมอบจริง ถ้ามีการตัดสินใจซื้อวันนี้ ราคามันเกิดขึ้นทันที ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้า เป็นการซื้อขาย บนกระดาษแผ่นเดียวเพราะฉะนั้นตลาด จะไม่ได้รับผลกระทบมาก แต่ในฐานะ ผู้ผลิตจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ อย่าเอา สองตลาดมาพันกัน" นายธีรวิทย์ กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

TNN 24 <http://www.tnnthailand.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07:00

หัวข้อข่าว: กยท.เปิดมาตรการแก้ปัญหาราคายาง

Rating: ★★☆☆

Site Value: 30,000

PRValue (x1): 30,000

## กยท.เปิดมาตรการแก้ปัญหาราคายาง



### กยท.อยู่ระหว่างหารือเอกชน-คู่ค้าเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาราคายาง มอง H2/60 ปัจจัยพื้นฐานยังหนุนตลาด

วันนี้ (22 มิ.ย. 60) นายธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาราคายาง คืบหน้าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า กยท.ได้เชิญผู้ประกอบการยางเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA), บริษัท วงศ์บิลเท็ด จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด และล่าสุด ยังมีผู้แทนจากบริษัทผู้ส่งออกรายใหญ่อีก 2 บริษัท คือ บมจ. ไทยฮิวายางพารา และ บมจ. ไทยริบเบอร์ลาเทคซ์คอร์ปอเรชัน (ประเทศไทย) หรือ TRUBB ร่วมหารือแนวทางแก้ไขสถานการณ์ราคายางภายในประเทศ และยังได้หารือกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่งที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของ กยท. เช่น บริษัท ไททานัน (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท ซีโนแคม จำกัด ในการหาแนวทางด้านราคาซื้อขายระหว่างประเทศเช่นกัน ซึ่งต้องแก้ไขทั้ง 2 ระดับ ทั้งระดับตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้า และตลาดการซื้อขายภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม มาตรการต่างๆ อยู่ระหว่างการหารือแนวทางเพื่อร่วมมือกันในอนาคต แต่คาดว่าตลาดยางพาราในช่วงครึ่งปีหลังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่ ทั้งความต้องการใช้ยาง และปริมาณยางพาราที่ออกสู่ท้องตลาด ขณะเดียวกันจะเน้นการแก้ปัญหาเรื่องการเก็งกำไรราคายางในตลาดซื้อขายล่วงหน้า และเห็นว่าควรแยกตลาดซื้อขายล่วงหน้าออกจากตลาดส่งมอบจริงให้มีความชัดเจน แต่โดยภาพรวมแล้วยางยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเติบโตในอนาคต

ส่วนการหารือร่วมกับตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการยางทั้งในและต่างประเทศ ได้หารือในประเด็นปัญหาสำคัญใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.การใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะออกประกาศแต่งตั้งพนักงาน กยท.เป็นเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง มาตรา 41 ให้มีประสิทธิภาพ

2. รัฐบาลจะเร่งผลักดันการใช้ยางพาราในหน่วยงานของรัฐ และภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้น ปีงบประมาณ 2560 เหลือเวลาอีก 3 เดือน ในการเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการให้เกิดการใช้ยางให้ได้มากที่สุด ส่วนภาคเอกชนจะเป็นการร่วมมือและรณรงค์ให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งขณะนี้ กยท. เดินหน้าร่วมกับภาคเอกชนผลิตยางล้อ ภายใต้โครงการยางล้อประชารัฐ แบรินด์ TH -TYRE เป็นการใช้ยางที่ผลิตภายในประเทศผ่านสหกรณ์ชาวสวนยาง และมีบริษัทที่ได้มาตรฐานอย่างบริษัท ดีสโตน จำกัด มาเป็นผู้ผลิตยางล้อ ทั้งนี้ กยท.พร้อมเปิดรับทุกบริษัทที่สนใจ จะลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ร่วมกัน โดยขณะนี้ผู้สนใจล้อยางแบรินด์ TH-TYRE สามารถสั่งซื้อกับ กยท. ทั่วประเทศได้

และ 3.ระบบตลาดภายในประเทศ กยท.ผลักดันการซื้อขายจริง ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่นของ กยท. เพื่อลดความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดและบริการได้มากขึ้น รวมถึงตลาดกลาง 6 แห่ง ของ กยท. จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค้ายางพารา นอกจากนี้ยังมี ตลาดกลางระดับภูมิภาค (RRM) ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่ง กยท.ได้เดินหน้าผลักดันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

# กมธ.จับมือก.เกษตร-ก.อุตสาหกรรม ดันผลิตภัณฑ์ยางพาราได้ มอก.



ที่รัฐสภา พล.อ.ต.นัย มีชูเวช ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวว่า กมธ. ได้จัด โครงการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของสินค้าทางการเกษตรโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ตกต่ำ ซึ่งในขณะนี้ราคายางตกต่ำทางกมธ. จึงได้มีการประสานให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่อ่อนและหมอนยางพาราที่ได้ มอก. มาจัดจำหน่ายให้กับข้าราชการและบุคคลในวงจากรัฐสภาด้วย

นอกจากนี้ทางกมธ. จึงขอให้มีการผลักดันและรณรงค์ให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ และส่งเสริมโครงการใช้ยางพาราในภาครัฐและภายในประเทศ เช่น ถนนยางพารา สนามกีฬา ดินซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนและหมอนยางพารา เพื่อให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากยางพารา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการนำราคายางมาใช้มากขึ้น และจะแก้ปัญหาราคายางตกต่ำได้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการขายยางพารา

โดยกมธ. ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมและการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนและหมอนยางพาราได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อผู้บริโภคได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานและสามารถเข้าสู่ระบบการจัดหาตามระเบียบทางราชการได้ เช่น การขายที่อ่อนหมอนยางพาราให้กับหน่วยทหารต่างๆ การทำถนนยางพารา ฯ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำได้ในระยะยาว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา <http://www.radioparliament.go.th> ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:58

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กมธ.เกษตรฯ สนช. เชิญชวนผู้สนใจร่วมซื้อสินค้าทางการเกษตรแปรรูป ในโครงการเกษตรครบวงจร เกษตรกรเข้มแข็ง...

## กมธ.เกษตรฯ สนช. เชิญชวนผู้สนใจร่วมซื้อสินค้าทางการเกษตรแปรรูป ในโครงการเกษตรครบวงจร เกษตรกรเข้มแข็ง ณ อาคารรัฐสภา 2



22 มิ.ย. 60 - กมธ.เกษตรและสหกรณ์ สนช.เชิญชวนผู้สนใจร่วมซื้อสินค้าทางการเกษตรแปรรูป ในโครงการเกษตรครบวงจร เกษตรกรเข้มแข็ง ณ อาคารรัฐสภา 2 หวังช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้มั่นคงและส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

พลเอก ดนัย มีชูเวช ประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวเชิญชวนสมาชิก สนช. ข้าราชการรัฐสภา บุคลากรในแวดวงรัฐสภา และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าในโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตาม "โครงการเกษตรครบวงจร เกษตรกรเข้มแข็ง" ที่ กมธ.ร่วมกับ กมธ.การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน จนถึงสิ้นปี ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา 2 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการมีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่นอบ หมอนยางพารา ข้าว และสินค้าพื้นเมืองจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรนำไปสู่การทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ตกต่ำ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ กมธ.ได้ผลักดันร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ ตามโครงการใช้ยางพาราในภาครัฐและในประเทศของรัฐบาล ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้วย

รหัสข่าว: I-170623000226

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com

## กมธ.เกษตรฯ พลังก์ต้นน้ำผลิตภัณฑ์ยางพาราจัดจำหน่ายที่รัฐสภา



การเมื่อ 22 มิ.ย. 2017 11:07:50

**รัฐสภา 22 มิ.ย.- กมธ.เกษตรและสหกรณ์ สนช. พลังก์ต้นน้ำผลิตภัณฑ์ยางพาราให้ได้มาตรฐาน มอก. พร้อมจัดจำหน่ายที่รัฐสภา เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและแก้ปัญหาราคายางพารา**

พล.อ.ต.นัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย ได้ศึกษาเพื่อผลักดันที่จะทำให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศและส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐและภายในประเทศของรัฐบาล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นอนและหมอนยางพารา ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และเข้าสู่ระบบการจัดการตามระเบียบของทางราชการ

ประธานกมธ.การเกษตรฯ กล่าวว่า ล่าสุด คณะกรรมการฯ ได้ประสานให้นำผลิตภัณฑ์ที่นอนและหมอนยางพาราที่ได้มาตรฐาน มอก. มาจัดจำหน่ายที่บริเวณด้านหน้ารัฐสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมซื้อผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวตามโครงการเกษตรครบวงจร เกษตรกรเข้มแข็ง ที่แสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา 2 มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการมีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และให้มีรายได้ที่มั่นคงและราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ตกต่ำด้วย

สำหรับหมอนยางพารา 100% ขนาด Standard ของผู้ประกอบการที่รับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง ได้นำมาจัดจำหน่ายในราคา 900 บาท หมอนข้างยางพารา 100% ราคา 1,500 บาท โดยผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา 100% จัดจำหน่ายในราคาตามขนาดตั้งแต่ 3,500-7,500 บาท และมีโปรโมชั่นแถมหมอน 1 ใบสำหรับที่นอนทุกขนาด .- สำนักข่าวไทย



สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:55

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: เกษตรฯ เตรียมตั้ง กยก. ใช้อำนาจ ม.41 พรบ.ควบคุมยางฯ ผลักดันการแปรรูปใช้ยางเป็นรูปธรรม  
เดินหน้าพัฒนา...

## เกษตรฯ เตรียมตั้ง กยก. ใช้อำนาจ ม.41 พรบ.ควบคุมยางฯ ผลักดันการแปรรูปใช้ยางเป็นรูปธรรม เดินหน้าพัฒนาตลาดยางพาราไทย



การยางแห่งประเทศไทย เผยผลหรือแนวทางแก้ปัญหาราคายาง ร่วมกับภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน กระทรวงเกษตรฯ เตรียมประกาศตั้งพนักงาน กยก. ใช้อำนาจตาม มาตรา 41 พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ.2542 ให้มีประสิทธิภาพ ชูการแปรรูปยางสู่ผลิตภัณฑ์ ผลักดันใช้ยางภายในประเทศให้เป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าพัฒนาตลาดซื้อขายยางพาราไทย

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้หารือร่วมกับตัวแทนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการยางทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ 1 การใช้ พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ.2542 ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะออกประกาศแต่งตั้งพนักงาน กยท. เป็นเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมยางฯ มาตรา 41 ให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นที่ 2 รัฐบาลจะเร่งผลักดันการใช้ยางพาราในหน่วยงานของรัฐ และภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้น ปีงบประมาณ 2560 เหลือเวลาอีก 3 เดือน ในการเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการให้เกิดการใช้ยางให้ได้มากที่สุด รวมทั้งในปี 2561 จะผลักดันให้มีการตั้งงบประมาณของแต่ละภาคส่วนในการที่จะใช้ยางในภาครัฐมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการใช้ยางในรูปแบบหรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแปรรูปมากขึ้น ในส่วนของภาคเอกชนจะเป็นการร่วมมือและแรงจูงใจให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งขณะนี้ กยท. เดินหน้าร่วมกับภาคเอกชนผลิตยางล้อ ภายใต้โครงการยางล้อประชารัฐ แบรินด์ TH-TYRE เป็นการใช้ยางที่ผลิตภายในประเทศผ่านสหกรณ์กองทุนสวนยาง และมีบริษัทที่ได้มาตรฐานอย่างบริษัท ดีสโตน จำกัด มาเป็นผู้ผลิตยางล้อ ทั้งนี้ กยท. พร้อมเปิดรับทุกบริษัทที่สนใจจะลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ร่วมกัน โดยขณะนี้ ผู้สนใจล้อยางแบรนด์ TH-TYRE สามารถสั่งซื้อกับ กยท. ทั่วประเทศได้ และประเด็นสุดท้าย ระบบตลาดภายในประเทศ กยท. ผลักดันการซื้อขายจริง ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่นของ กยท. เพื่อลดความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดและบริการได้มากขึ้น รวมถึงตลาดกลาง 6 แห่ง ของ กยท. จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา นอกจากนี้ ยังมีตลาดกลางระดับภูมิภาค (RRM) ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่ง กยท. ได้เดินหน้าผลักดันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ในส่วนของการแก้ปัญหาการค้าชายฝั่งผวน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กยท. ได้เชิญผู้ประกอบการยางเอกรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รัมเบอร์ จำกัด และล่าสุดยังมีผู้แทนจากบริษัทผู้ส่งออกยางเอกรายใหญ่อีก 2 บริษัท ทั้ง บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรัมเบอร์ลาคีเคอร์ปอร์เรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือแนวทางแก้ไขสถานการณ์ราคาภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังได้หารือกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่งที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของ กยท. เช่น บริษัท ไทหนาน (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท ซีโนแคม จำกัด ในการหาแนวทางด้านราคาซื้อขายระหว่างประเทศเช่นกัน ซึ่งต้องแก้ไขทั้ง 2 ระดับ ทั้งระดับตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้า และตลาดการซื้อขายภายในประเทศ

ดร.ธีธัช กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม มาตรการต่างๆ อยู่ระหว่างการหารือแนวทางเพื่อร่วมมือกันในอนาคต แต่คาดว่าตลาดยางพาราในช่วงครึ่งปีหลังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่ ทั้งความต้องการใช้ยาง และปริมาณยางพาราที่ออกสู่ท้องตลาด ขณะนี้ จะเน้นการแก้ปัญหาเรื่องการเก็งกำไรราคาภายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า แต่โดยภาพรวมแล้ว ยางยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเติบโตในอนาคต

“สิ่งสำคัญ คือ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะต่างจากตลาดส่งมอบจริง ตลาดส่งมอบจริง ถ้ามีการตัดสินใจซื้อวันนี้ ราคามันเกิดขึ้นทันที ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้า เป็นการซื้อขายบนกระดาษแผ่นเดียว เพราะฉะนั้นตลาดจะไม่ได้รับผลกระทบมาก แต่เราในฐานะผู้ผลิตจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จึงอยากแนะนำว่าควรมีการแยกตลาดออกมาอย่าเอาสองตลาดมาพัวพันกัน ในที่สุด ถ้าเราเอาตลาดซื้อขายล่วงหน้ามาเป็นตัวกำหนดการซื้อขายจริงเพียงอย่างเดียว ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้น ควรมีการบริหารจัดการทั้ง 2 ตลาด ให้มีความชัดเจน” ดร.ธีธัช กล่าว





คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:56

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ผลักดันการแปรรูปใช้ยางเป็นรูปธรรม เน้นใช้ในประเทศ

## กยท.ผลักดันการแปรรูปใช้ยางเป็นรูปธรรม เน้นใช้ในประเทศ



**ดร.อีอีซ สุขสะอาด** ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย เผยว่ากยท. ได้หารือร่วมกับตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการยางทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ *ประเด็นที่ 1* การใช้ พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะออกประกาศแต่งตั้งพนักงาน กยท. เป็นเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง มาตรา 41 ให้มีประสิทธิภาพ

*ประเด็นที่ 2* รัฐบาลจะเร่งผลักดันการใช้ยางพาราในหน่วยงานของรัฐ และภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้น ปีงบประมาณ 2560 เหลือเวลาอีก 3 เดือน ในการเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการให้เกิดการใช้ยางให้ได้มากที่สุด รวมทั้งในปี 2561 จะผลักดันให้มีการตั้งงบประมาณของแต่ละภาคส่วนในการที่จะใช้ยางในภาครัฐมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการใช้ยางในรูปแบบหรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแปรรูปมากขึ้น ในส่วนของภาคเอกชนจะเป็นการร่วมมือและรณรงค์ให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งขณะนี้ กยท. เดินหน้าร่วมกับภาคเอกชนผลิตยางล้อ ภายใต้โครงการยางล้อประชารัฐ แบรินต์ TH-TYRE เป็นการใช้ยางที่ผลิตภายในประเทศผ่านสหกรณ์ชาวสวนยาง และมีบริษัทที่ได้มาตรฐานอย่างบริษัท ดีสโตน จำกัด มาเป็นผู้ผลิตยางล้อ

ทั้งนี้ กยท. พร้อมเปิดรับทุกบริษัทที่สนใจจะลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ร่วมกัน โดยขณะนี้ผู้สนใจอย่างแบรินต์ TH-TYRE สามารถสั่งซื้อกับ กยท. ทั่วประเทศได้ *ประเด็นสุดท้าย* ระบบตลาดภายในประเทศ กยท. ผลักดันการซื้อขายจริง ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่นของ กยท. เพื่อลดความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดและบริการได้มากขึ้น รวมถึงตลาดกลาง 6 แห่ง ของ กยท. จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา นอกจากนี้ ยังมีตลาดกลางระดับภูมิภาค (RRM) ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่ง กยท. ได้เดินหน้าผลักดันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**ดร.ธีรชัย** กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการแก้ปัญหาการค้าชายฝั่งผวน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กยท. ได้เชิญผู้ประกอบการกิจการยางเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด และล่าสุดยังมีผู้แทนจากบริษัทผู้ส่งออกรายใหญ่อีก 2 บริษัท ทั้ง บริษัท ไทยฮั้วยางพาราจำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือแนวทางแก้ไขสถานการณ์ราคาภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังได้หารือกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่งที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของ กยท. เช่น บริษัท ไทหนาน (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท ซีโนแคม จำกัด ในการหาแนวทางด้านราคาซื้อขายระหว่างประเทศเช่นกัน ซึ่งต้องแก้ไขทั้ง 2 ระดับ ทั้งระดับตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้า และตลาดการซื้อขายภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม มาตรการต่างๆ อยู่ระหว่างการหารือแนวทางเพื่อร่วมมือกันในอนาคต แต่คาดว่าตลาดยางพาราในช่วงครึ่งปีหลังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่ ทั้งความต้องการใช้ยาง และปริมาณยางพาราที่ออกสู่ท้องตลาด ขณะนี้ จะเน้นการแก้ปัญหาเรื่องการเก็งกำไรราคาภายในตลาดซื้อขายยางล่วงหน้า แต่โดยภาพรวมแล้ว ยางยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเติบโตในอนาคต

*"สิ่งสำคัญ คือ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะต่างจากตลาดส่งมอบจริง ตลาดส่งมอบจริง ถ้ามีการตัดสินใจซื้อวันนี้ ราคามันเกิดขึ้นทันที ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้า เป็นการซื้อขายบนกระดาษแผ่นเดียว เพราะฉะนั้นตลาดจะไม่ได้รับผลกระทบมาก แต่เราในฐานะผู้ผลิตจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จึงอยากแนะนำว่าควรมีการแยกตลาดออกมาอย่าเอาสองตลาดมาพันกัน ในที่สุด ถ้าเราเอาตลาดซื้อขายล่วงหน้ามาเป็นตัวกำหนดการซื้อขายจริงเพียงอย่างเดียว ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้น ควรมีการบริหารจัดการทั้ง 2 ตลาด ให้มีความชัดเจน" ดร.ธีรชัย กล่าวทิ้งท้าย*



สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:57

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.ส่งมอบล้อยาง TH-TYRE ชาวสวนยางระยองลูกค้ารายแรกของประเทศ

## กยท.ส่งมอบล้อยาง TH-TYRE ชาวสวนยางระยองลูกค้ารายแรกของประเทศ



วันนี้(22 มิ.ย.60) ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานมอบล้อยาง TH-TYRE ให้แก่นายมนัญ สมคตะเณย์ เกษตรกรชาวสวนยางรายแรกของประเทศ ซึ่งสั่งซื้อล้อยางรถยนต์ แบรินด์ TH-TYRE จำนวน 4 เส้น ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง



ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นอกจากนายมนัญ สมคตะเณย์ เกษตรกรชาวสวนยางระยอง จะสั่งซื้อล้อยางรถยนต์ แบรินด์ TH-TYRE แล้ว ยังมีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ให้การตอบรับ พร้อมสั่งซื้อล้อยางแบรินด์ TH-TYRE ประเดิมออเดอร์แรกภายในเวที กยท. พบปะผู้นำเกษตรกร และพนักงาน กยท. จำนวน 1,000 เส้น.



สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:57

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เล็งยกระดับโรงรมควันยางชุมชนสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด สู่มาตรฐาน GMP พร้อมส่งเสริมแปรรูปยาง...

## กยท. เล็งยกระดับโรงรมควันยางชุมชนสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด สู่มาตรฐาน GMP พร้อมส่งเสริมแปรรูปยาง เพิ่มมูลค่า

สยามรัฐออนไลน์ 22 มิถุนายน 2560 เกษตร



การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาโรงงานแปรรูปยาง พร้อมส่งเสริมแปรรูปยาง เพิ่มมูลค่า เบื้องต้นชุมชนสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ยกระดับสู่มาตรฐาน GMP



### นายไพบูลย์ กิตติพิงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง

นายไพบูลย์ กิตติพิงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ปลูกยางเดิมที่เกษตรกรมีความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง ซึ่งมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า เป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการยางพาราแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกยาง การแปรรูป และการส่งออก ฉะนั้น บทบาทที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งของ กยท. คือ การส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 35,680 ราย และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 21 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 51,658 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้กับการประกอบอาชีพทำสวนยาง ทั้งนี้ กยท. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 49(3) 49(5) และ 49(6) โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา พร้อมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางยื่นขอรับทุนได้ทันที ประกอบด้วย มาตรา 49(3) เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับประกอบอาชีพการทำสวนยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และด้านสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต การแปรรูป การตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม ของชุมชนสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด เป็นหนึ่งในสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. สามารถเขียนโครงการเพื่อยื่นขอกู้ยืมเงินในการรวบรวมผลผลิต หรือแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป



ผู้อำนวยการ กยท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า สำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทเงิน  
ทุนหมุนเวียน สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะเริ่มต้น/พัฒนา คิดอัตราดอกเบี้ย  
ร้อยละ 1.5 และในระยะก้าวหน้า คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ด้านประเภทการกู้เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่า ฯลฯ สถาบัน  
เกษตรกรชาวสวนยางทั้งในระยะเริ่มต้น/พัฒนา และระยะก้าวหน้า คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 นอกจากนี้ ยังมีเงิน  
กองทุนพัฒนายางพาราเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในมาตรา  
49(6) ได้แก่ การจัดประชุมเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรวมกลุ่มจัดตั้งหรือเชื่อมโยง เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวน  
ยาง หรือเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีศักยภาพรอบด้านทั้งด้านการเงิน การผลิต การแปรรูป การ  
ตลาด เป็นต้น รวมทั้ง การให้รางวัลแก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาไปสู่ความ  
เข้มแข็งและยั่งยืน

“การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือด้านเงินทุน เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะพัฒนา และผลักดันให้เกษตรกร สถาบัน  
เกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการฯ สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาอาชีพ เพิ่มมูลค่า  
หรือ ลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความ  
สามารถในการแข่งขันต่อไปได้ ทั้งนี้ กยท. พร้อมให้บริการ และให้คำปรึกษา แนะนำในการพัฒนายางพาราทั้ง  
ระบบแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งสามารถติดต่อ กยท. ในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียน หรือที่ท่าน  
สะดวกได้ตลอด” นายไพบูรณ์ กล่าว



นายเจลา ฉิมภู่ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด

ด้าน นายเจลา ฉิมภู่ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด กล่าวว่า จังหวัดระยอง เป็นยุทธภูมิภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีความได้เปรียบ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากชุมนุมสหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตยางพาราเก็บไว้จำหน่ายในช่วงที่ระดับราคาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรได้มากกว่า ที่ผ่านมา ชุมชนสหกรณ์เริ่มต้นเพียงทำหน้าที่รวบรวมยางแล้วนำยางไปร่วมประมวลที่ตลาดกลางยางพาราเท่านั้น แต่ปัจจุบัน ได้มีการแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน เพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยมีสมาชิกจากสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดระยอง จำนวน 26 แห่ง มีสมาชิกทั้งหมด 39,367 คน เข้ามาเป็นสมาชิกในชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ซึ่งการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์จะเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สำคัญ เป็นการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และบริการต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด เป็นต้น ให้แก่สมาชิกทุกท่าน

“ขณะนี้ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด รับซื้อผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัดอื่นในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยรับซื้อยางแผ่นดิบ ยางเครป ยาง STR 5L ยาง STR 20 ยางก้อนถ้วย ซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน รวมไปถึงรับซื้อยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพ พร้อมจำหน่ายสู่ตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยโรงงานรมควันของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด มีกำลังการผลิตยาง ประมาณ 250-300 ตันต่อเดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด กำลังวางแผนที่จะพัฒนาโรงงานแห่งนี้ให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP ตามที่ กยท.ได้กำหนดไว้” ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/การเงิน-กองทุนรวม-ประกัน

วันที่: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5750

หน้า: 30 (ขวา)

Col.Inch: 35.43 Ad Value: 28,344

PRValue (x3): 85,032

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออก 5 เดือน สูงรอบปี CIMB ชี้ครึ่งปีหลังชะลอ

# ส่งออก 5 เดือน สูงรอบปี CIMB ชี้ครึ่งปีหลังชะลอ

แบงก์ CIMB เผย ส่งออกของประเทศไทย ในช่วงเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 13.2% สูงสุดในรอบ 52 เดือน ส่งผล 5 เดือนแรกขยายตัวแล้ว 7.2% สูงสุดในรอบ 6 ปี แต่คาดครึ่งปีหลังอาจชะลอตัว

สำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 19,944 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 13.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 52 เดือน ส่วนตัวเลขการนำเข้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 18.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ไทยมียอดเกินดุลการค้าทั้งสิ้น 944 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

และในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกไทยขยายตัว 7.2% สูงสุดในรอบ 6 ปี เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้น 15.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ไทยมียอดเกินดุลการค้า 5.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมระบุมั่นใจว่าการส่งออกในปีนี้จะเติบโตได้ 5% ตามเป้าที่ตั้งไว้ ขณะที่มองการแข็งค่าของเงินบาท เป็นเพียงปัจจัยในระยะสั้นเท่านั้น

ทั้งนี้ การขยายตัวของส่งออกในเดือนนี้เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเป็นการขยายตัวในทุกตลาดสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

การส่งออกรายประเทศขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศจีนที่มีการขยายตัว (28.3%) ขณะที่การส่งออกไปญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยก็ขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งการส่งออกจากไทยไปญี่ปุ่นขยายตัว 25.6% ส่วนการส่งออกจากไทยไปสหรัฐอเมริกาขยายตัว 8.8% ด้านการส่งออกของไทยไปในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย

อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ก็ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของภาคส่งออกไปเวียดนามที่ขยายตัวถึง 29.9%

เมื่อพิจารณารายสินค้า พบว่า กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางที่ขยายตัว 54.0% ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว 54.3%

ด้านกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเฉพาะแผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ ที่ขยายตัว 30.4%, 11.0% และ 8.7% ตามลำดับ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้ สะท้อนถึงศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว การส่งออกในส่วนของอัญมณีและเครื่องประดับปรับตัวลดลง 42.4%

ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามในส่วนการนำเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบซึ่งมีสัดส่วนการนำเข้าสูงถึงร้อยละ 9.3 ของการนำเข้าสินค้าทั้งหมดและเป็นมาตรการลดต้นทุนในประเทศจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่

สำนักวิจัยฯ ยังคงมองว่า แม้ในระยะนี้ทิศทางของการส่งออกของไทยจะมีแนวโน้มที่ดี จากแนวโน้มการค้าโลกที่ดีขึ้น และจากระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้น (โดยเฉพาะยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางที่ได้รับอานิสงส์จากการสะสมสต็อกของจีน)

อย่างไรก็ดี การเติบโตของการส่งออกที่มาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว อาจส่งผลให้ทิศทางของการส่งออกไทยขยายตัวได้ไม่ยั่งยืน เนื่องจากทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็มีแนวโน้มชะลอการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี ประกอบกับการลงทุนที่ยังคงอ่อนแอดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น สำนักวิจัยฯ จึงคาดว่า แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะขยายตัวได้ในอัตราที่น้อยลงกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ■



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ทินุ่

Thin Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/เรื่องเล่าปากซอย

วันที่: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3284

หน้า: 17 (ล่าง)

Col.Inch: 51.86 Ad Value: 38,895

PRValue (x3): 116,685

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: มองอย่างเขียน: แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2560 (1)

## แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2560 (ก)

เศรษฐกิจไทยโดยรวมในช่วงครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มเข้มแข็งมากขึ้นต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 ขยายตัวได้ราว 3.5% สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยได้อานิสงส์จากปัจจัยเกื้อหนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ โครงการลงทุน Mega Projects หลายโครงการเริ่ม Kick off ในช่วงครึ่งหลังของปี และเริ่มมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว ขณะเดียวกันภาครัฐยังได้ปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ ให้กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพื่อหวังให้เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติให้หันตัว

แรงส่งจากกำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานรากผลักดันให้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ดังเห็นได้จากรายได้เกษตรกรฟื้นตัวอย่างโดดเด่นตั้งแต่ต้นปี 2560 ตามราคาสินค้าเกษตรที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผลผลิตทางการเกษตรก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับปกติอีกครั้ง หลังจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กำลังซื้อบางส่วนยังเพิ่มขึ้นหลังโครงการรถยนต์คันแรกทยอยครบอายุถือครอง ทำให้ภาระการผ่อนชำระรถยนต์บางส่วนหมดไป ส่งผลให้เกิดอุปสงค์ใหม่ๆ ในการจับจ่ายใช้สอยทั้งสินค้าคงทน และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ

การท่องเที่ยวกำลังกลายเป็นเครื่องยนต์หลักอีกตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สะท้อนได้จากสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GDP รวม ที่ขยับเพิ่มขึ้นจากตัวเลขหลักเดียวในช่วง 10 ปีก่อน มาอยู่ที่ระดับสูงกว่า 15% แล้วในปัจจุบัน

ภาคส่งออกกลับมาเป็นกลไกในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังจากยอดส่งออกหดตัวติดต่อกันถึง 3 ปี โดยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2559 และขยายตัวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการส่งออกทั้งปีนี้มีแนวโน้มเป็นไปได้มากกว่าจะขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี



ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง

การส่งออกกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากตัวเลขส่งออกในช่วง 4 เดือนแรก ที่โตถึง 5.7% นับเป็นเครื่องยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าภาคส่งออกกลับมาเป็นความหวังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น โดยเฉพาะคู่ค้าสำคัญของไทยล่าสุด IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้เป็น 3.5% สูงสุดในรอบ 3 ปี โดยเป็นการปรับขึ้นยกแผงทั้งตลาดหลักและตลาดใหม่

การค้าโลกกลับมาเป็นจักรกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง ล่าสุด IMF คาดการณ์ปริมาณการค้าโลกปี 2560 จะขยายตัว 3.8% นับเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีที่การค้าโลกกลับมาขยายตัวสูงกว่า GDP โลก ปัจจัยดังกล่าว ส่งผล







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ทินฮูน

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/เรื่องเล่าปากซอย

วันที่: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3284


หน้า: 17(ล่าง)

Col.Inch: 51.86 Ad Value: 38,895

PRValue (x3): 116,685

คลิป: ลีลี

คอลัมน์: มองอย่างเขียน: แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2560 (1)

เชิงบวกค่อนข้างมากต่อประเทศไทยที่พึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนสูง  
ราคาน้ำมันยังยืนเหนือระดับปีก่อนหน้า จากข้อตกลงลดกำลังการผลิต  
ของกลุ่ม OPEC ที่เข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาอุปทานน้ำมันส่วนเกิน  
ได้ระดับหนึ่ง และอุปสงค์การใช้น้ำมันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการ  
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก จะมีส่วนผลักดันให้ราคาน้ำมันเฉลี่ยใน  
ปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล  
ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับราคา  
น้ำมัน อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ยางพารา  
ซึ่งมียอดส่งออกรวมกันกว่า 13% ของมูลค่าส่งออกรวม  
การนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบมาผลิตเพื่อส่งออก กลับมา  
ขยายตัวสูง หลังหดตัว 3 ปีติดต่อกัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ  
ผู้ประกอบการและการส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง 

โดย : นางขวัญใจ เตชะเสนสกุล  
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยธุรกิจ  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## กบิ่หุ้บ

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3284

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 41.39 Ad Value: 22,764.50 PRValue (x3): 68,293.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: STAป้กรงชดออดออร์จิ้นราคาขายสูง-รุกตลาดตปท.

ทันหุ้บ - STA ย้มรับราคาขายยางพาราทรงตัวสูง วงในเผยแนวโน้มผลงนครั้งปีแรกปีนี้โตแรง เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน รับผลบวกความต้องการใช้ยางพาราทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับตัวขึ้น ซึ่งมีแผนขยายตลาดนอก โดยเฉพาะตลาดจีนที่เป็นตลาดหลัก ย้มชุมเจรจาลูกค้าใหม่ คาดรับออร์เดอร์ได้ในไตรมาส 3/60 นี้

แหล่งข่าววงในอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกปี 2560 ของ บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA จะเติบโตอย่างชัดเจน เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากราคาขายส่งออกยังคงทรงตัวในระดับสูง ส่งผลให้มีการรับรู้รายได้เข้ามามากขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณความต้องการสินค้า อาทิ ยางแท่ง ยางรมควัน และน้ำยางข้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

● **ชุมติดต่อออร์เดอร์ลูกค้าใหม่**  
ขณะที่บริษัทยังให้ความสนใจในการขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก ที่ในปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้กว่า 80% ของรายได้รวม และปัจจุบันพบว่า อุตสาหกรรม

## STAป้กรงชดออดออร์จิ้นราคาขายสูง-รุกตลาดตปท.

ที่มีความจำเป็นใช้วัตถุดิบเกี่ยวเนื่องกับยางพาราได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาลูกค้ารายใหม่ในประเทศจีน คาดว่าจะเห็นความชัดเจนคำสั่งซื้อ (ออดออร์) ภายในช่วงไตรมาส 3/2560 เป็นต้นไป

ขณะที่แผนการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทยังคงมองการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2.9 ล้านตัน จากกำลังการผลิต ณ สิ้นปี 2559 ที่อยู่ที่ 2.4 ล้านตัน โดยวางงบการลงทุนไว้ที่ราว 2 พันล้านบาท ในการขยายพื้นที่ภายในโรงงาน แบ่งเป็นขยายโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังผลิต 7.2 พันตันต่อเดือน และส่วนหนึ่งสำหรับขยายกำลังผลิตในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 พันตันต่อเดือน เบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในช่วงปลายปี 2560 นี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าผลการดำเนินงานในช่วงสิ้นปี 2560 จะมียอดขายเติบโตได้ตามเป้าหมายไว้



ไม่ต่ำกว่า 1.3-1.7 ล้านตัน หรือใกล้เคียงกับยอดขายช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนที่ 1.5 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการใช้ยางพารายังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งในประเทศประกอบกับคาดว่าราขายในช่วงครึ่งหลังปีนี้จะสามารถทรงตัวได้ในระดับที่สูง จากการเข้าสู่ช่วงหน้าฝน ส่งผลให้ชาวสวนยางสามารถกรีดยางได้ลดลง ซึ่งส่วนทางกับความต้องการใช้งาน

● **ราคาขายทรงตัวสูงช่วยหนุน**  
นายประกิต สิริวิวัฒนเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## กบิ์หุ้บ

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3284

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 41.39 Ad Value: 22,764.50 PRValue (x3): 68,293.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: STAปักอึงชดออดออเดอรึ้นราคาขายสูง-รุกตลาดตปท.

บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด กล่าวว่ แนวโน้มผลกรดำนงงาน ในไตรมาส 2/2560 ของ STA ยัง มีทิศทงเติบโตเพิ่มขึ้นจกไตรมาส 1/2560 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2.93 หมื่นล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7.57 ล้านบาท ซึ่งพลิกพินท่ทำไ้ได้ หลังจกสิ้นปี 2559 ที่มีผลขดทุนสุทธิ 757 ล้านบาท เนื่องจกราคา ขยยงพรายังคงทงตัวในระดับ ที่สูงกว่ปีก่อน ทั้งนี้ จกราคายง ที่ผันผวนและปรับตัวลดลงในช่วงที่ ผ่ผ่านมา คดว่จะส่งผลกระทบต่อ ผลกรดำนงงานในช่วงครึ่งหลังปี 2560 เนื่องจก STA ยังมีแนวโน้ม การรับออเดอร่จกทั้งในประเทศและ ต่างประเทศเข้มกเพิ่มย่งต่อเนื่อง

ด้านนางสวศศิคม หัตถถกิจ นิกร นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวโน้ม ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น STA ยัง มองว่มีความน่สนใจในการลงทุน แต่เนื่องด้วยจกสัญญกการแกวง ตัวของราคาหุ้นย่งอยู่ในช่วงขาลง จึง แนะนำให้เข้ "ซื้อ" ที่แนวรับ 14.60 บาท และประเมินกรอบแนวต้านไว้ที่ 15.80 บาท ☺



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

### ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jaddam Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

วันที่: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2415

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 40.54 Ad Value: 48,648

PRValue (x3): 145,944

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออกพ.ค.เพิ่ม13.21%สูงสุดรอบ52เดือน

# ส่งออกพ.ค.เพิ่ม13.21%สูงสุดรอบ52เดือน

**ผู้จัดการรายวัน360°** – ส่งออกเดือน พ.ค. มูลค่า 19,944.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.21% ขยายตัวสูงสุดรอบ 52 เดือน ส่วนยอด 5 เดือนมีมูลค่า 93,264.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.21% สูงสุดรอบ 6 ปี “พาณิชย์” มั่นใจ การส่งออกทั้งปีทำได้ตามเป้า 5% หลัง เศรษฐกิจคู่ค้าฟื้นตัว สินค้าส่งออก และตลาดส่งออกขยายตัวได้ดี เผย บาทแข็งกระทือระยะสั้น มั่นใจ ชปท. เอาอยู่

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า การส่งออกไทยเดือน พ.ค.2560 มีมูลค่า 19,944.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.21% ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ 52 เดือน นับจากเดือน ม.ค.2556 ที่มีอัตราขยายตัว 16.09% ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 19,000.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 18.16% โดยเกินดุลการค้า มูลค่า 944 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนการส่งออก ในช่วง 5 เดือนของปี 2560 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 93,264.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.21% ซึ่งเป็นอัตราขยายตัว สูงสุดในรอบ 6 ปี ส่วนการนำเข้าช่วง 5 เดือน มีมูลค่า 88,211.3 ล้านเหรียญ สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.24% ส่งผลให้ไทย เกินดุลการค้า มูลค่า 5,053.6 ล้าน เหรียญสหรัฐ

“การส่งออกเดือน พ.ค.ที่ขยาย ตัวสูงสุดในรอบ 52 เดือน เป็นผลจาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ มูลค่าการค้าโลกในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 2.8% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สะท้อนถึงการฟื้นตัวของการค้าโลก ที่กลับมามีความแข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันยัง ขยายตัวตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัว สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และการส่งออก ยังขยายตัวได้ดีในทุกตลาดสำคัญ และขยายตัวสูงในทุกกลุ่มสินค้า” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

หากดูตัวเลขภาพรวมการส่งออก ในขณะนี้ เชื่อว่าการผลักดันส่งออก ทั้งปี 2560 จะขยายตัวในระดับ 5% ได้ ตามเป้า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ ในประเทศคู่ค้าสำคัญมีสัญญาณการ ฟื้นตัวชัดเจน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ และราคา สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอยู่ในระดับ ดิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังคงติดตาม ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนใน นโยบายกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะ มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ที่คาด ว่าเร็ว ๆ นี้ จะมีการประกาศใช้มาตรการ เกือบๆกับสินค้าเหล็กออกมา รวมถึง ต้องติดตามนโยบายดอกเบียของ ประเทศคู่ค้าสำคัญ มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ (คิวอี) และความไม่สงบใน

บางประเทศที่จะมีผลต่อราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลก

ส่วนปัญหาเงินบาทแข็งค่าคาดว่า จะมีผลกระทบในระยะสั้น โดยธนาคาร แห่งประเทศไทย (ชปท.) รับมือได้ แต่ ผู้ประกอบการก็ควรทำประกันความ เสี่ยง รวมถึงการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ จากต่างประเทศในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า จะทำให้ต้นทุนถูกลง

สำหรับการส่งออกรายสินค้า พ.ค.2560 พบว่า สินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร ส่งออกเพิ่มขึ้น 17.6% สินค้าสำคัญที่ส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น ข้าว เพิ่ม 1.9% ยางพารา เพิ่ม 44.7% อาหาร เพิ่ม 16.4% น้ำตาล เพิ่ม 46.5% เว้นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ลดลง 14% สินค้าอุตสาหกรรม ส่งออก เพิ่ม 12.8% สินค้าสำคัญที่ส่งออกเพิ่ม เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วน ประกอบ เพิ่ม 12.5% เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่ม 24.2% เครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่ม 13.8% เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก เพิ่ม 16.1% เว้นอัญมณีและเครื่อง ประดับส่งออกลดลง 42.4% โดยเฉพาะ ทองคำยังไม่ขึ้นรูปลดลง 72.2% ซึ่ง ต้องไปหาสาเหตุของการลดลงในกลุ่ม อัญมณีในทุกตลาด

ด้านตลาดส่งออก พ.ค.2560 พบว่า ตลาดหลักส่งออกเพิ่ม 15.2% ได้แก่ สหรัฐฯ เพิ่ม 8.8% ญี่ปุ่น เพิ่ม



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkam Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

วันที่: ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2415

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 40.54 Ad Value: 48,648

PRValue (x3): 145,944

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออกพ.ค.เพิ่ม 13.21% สูงสุดรอบ 52 เดือน

25.7% สหภาพยุโรป (15) เพิ่ม 13.2% ตลาดศักยภาพสูง เพิ่ม 20% ได้แก่ เอเชียเพิ่ม 14.3% แบ่งเป็นอาเซียนเดิม (5) เพิ่ม 14.2% CLMV เพิ่ม 14.3% จีน เพิ่ม 28.3% อินเดีย เพิ่ม 19.8% ฮองกง เพิ่ม 30.3% ตลาดศักยภาพรอง เพิ่ม 6.3% เช่น ทวีปออสเตรเลียเพิ่ม 2.3% ตะวันออกกลางเพิ่ม 11.7% ละตินอเมริกาเพิ่ม 13.5% กลุ่มซีไอเอสและรัสเซียเพิ่ม 60.6% เวียดนามเพิ่ม 6.1% ตลาดอื่นๆ ลด 62.7% เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ลด 70.7%

ขณะที่สินค้านำเข้าในเดือน พ.ค. 2560 พบว่า มีการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 19.80% สินค้าทุนนำเข้าเพิ่มขึ้น 15.59% สินค้าวัตถุดิบ/กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าเพิ่ม 22.20% สินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งนำเข้าเพิ่ม 14.58% เป็นต้น.



**มติชน**  
**กรอบบ่าย**  
 Matchon (Mid-Day)  
 Circulation: 950,000  
 Ad Rate: 1,100

**Section:** First Section / -  
**วันที่:** เสาร์ 24 มิถุนายน 2560  
**ปีที่:** 40 **ฉบับที่:** 14349 **หน้า:** 5(กลาง)  
**Col.Inch:** 55.94 **Ad Value:** 61,534 **PRValue (x3):** 184,602 **ศิลปิน:** ชาว-ดำ  
**หัวข้อข่าว:** ศพก. ยะลา ทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง

## ศพก. ยะลา ทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ค้นแบบการเพิ่มรายได้ในสวนยาง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองยะลา แบบอย่างการเพิ่มรายได้ในสวนยางพารา

ตามที่พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะปฏิรูปภาคการเกษตร โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งในปี 2560 ได้เน้นย้ำให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกรจะต้องร่วมคิด ร่วมทำ รวมกลุ่มบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความสำคัญในด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และการยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่ความยั่งยืน ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก. ในการปฏิรูปภาคการเกษตร ได้ให้ทุก ศพก. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินการ และจะเป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ต่อไป โดยมีเป้าหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแล ซึ่งนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีเป้าหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็น



เครื่องมือในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละชุมชน โดยมีการดำเนินการ ศพก. ในทั่วประเทศ อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ และได้มีการจัดตั้งเครือข่ายของ ศพก. ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อให้เป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วย

**นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร** ให้ข้อมูลว่า การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งมีถึง 32 ศูนย์ เน้นมาลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีศูนย์ที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จสามารถเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้ คือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองยะลา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตยางพาราที่ค่อนข้างสูง เกษตรกรมีรายได้จากการทำสวนยางพาราน้อย มีนายอัญญา แก้วเจริญ เกษตรกรต้นแบบเป็นประธานศูนย์ ตั้งอยู่ที่ บ้านลำพะยา หมู่ที่ 2 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เทคโนโลยีเด่นของศูนย์คือการลดต้นทุนการผลิต และการทำกิจกรรมการเกษตรเสริมรายได้ในสวนยาง โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ 4 หลักสูตร ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การทำเกษตรแบบผสมผสาน และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า มีแปลงเรียนรู้ยางพารา 1 แปลง พื้นที่ 14 ไร่ มีฐานเรียนรู้ 6 ฐาน ดังนี้ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นการให้ความรู้เรื่องการผลิตยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น 2) การลดต้นทุนการผลิต เป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย และ

การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินเพื่อใช้ปุ๋ยถูกสูตรตรงต่อความต้องการของยางพารา 3) การจัดการโรคยางพารา เป็นการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อแก้ไขปัญหาต้นยางตายจากโรครากขาวและโรคใบร่วงจากเชื้อไฟฟอปิโตเรตรา และการใช้สาร พต. 2 เพื่อแก้ปัญหารโรคหนัวยางตายนี้ 4) การทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา ได้แก่ การปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา (เนียง สลละ ผักเหรียง) การเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมรายได้ในสวนยางพารา การปลูกผักเสริมรายได้ในสวนยางพารา 5) เทคนิคการกรีดยางเป็นการกรีดยางหน้าลิ้นที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา และการล้มนัดกรียางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสียหายต่อหน้ายางและลดรายจ่ายในการจ้างล้มนัดกรียาง และ 6) การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นการทำระบบน้ำแบบแอ่วเวย์ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

### ต้นนายอัญญา แก้วเจริญ ประธานศูนย์

กล่าวว่า หลังจากที่เปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองยะลา ได้มีเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา โดยจุดเด่นของศูนย์นี้ คือ มีการใช้พื้นที่ในสวนยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไช้อินทรีย์ ไก่ ไช้อินทรีย์ การเลี้ยงสุกร โดยการผสมหยวกกล้วยกับอาหารสุกร รำละเอียด ข้าวสาลี และเกลือ เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร ซึ่งสามารถ



ลดค่าอาหารสุกรจากครั้งละ 10 กิโลกรัม เหลือเพียงครั้งละ 2 กิโลกรัม ด้านการประมง เช่น การเลี้ยงปลาอุก การปลูกพืชผสมผสาน การเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า การเพาะต้นอ่อนจากทากานตะวัน ฯลฯ ส่งผลให้มีรายได้จากการทำกิจกรรมต่างๆ เดือนละไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท นอกจากนี้ นายอัญญา และสมาชิกเครือข่าย ศพก. ยังได้มีการสานิตและสอนวิธีการทำไข่เค็มพอกสมุนไพรร (ใบเตย) โดยใช้วัตถุดิบคือ ไข่เป็ดที่เลี้ยงเองภายในสวนยางพารา สามารถเพิ่มมูลค่าจากฟองละ 3 บาท แปรรูปเป็นไข่เค็มขายได้ฟองละ 7 บาท ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและมียอดสั่งซื้อจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปไข่เค็มขึ้นภายใต้ชื่อการค้า “ไข่เค็มลำยา”

จากการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองยะลา ทั้งด้านการบริการความรู้ บริการข้อมูล และบริการด้านการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตยางพารา โดยเฉพาะต้นทุนปุ๋ย จาก 1,520 บาทต่อไร่ เหลือ 850 บาทต่อไร่ ลดลงถึง 670 บาท (44%) ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจาก 220 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 275 กิโลกรัมต่อไร่ (25%) มี Smart Farmer ต้นแบบ 20 คน และเกษตรกรมีรายได้จากการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราเฉลี่ย 75,000 บาทต่อปี

